

Đẩy nhanh thi công các công trình thủy lợi, đê điều



Các hạng mục chính của công trình cống Tám Cửa (huyện Tiền Hải) đã hoàn thành, bảo đảm an toàn phòng, chống lũ, bão.

Toàn tỉnh hiện có 22 công trình thủy lợi, đê điều đang được triển khai thi công. Nhằm bảo đảm tiến độ, đưa công trình vào phục vụ phòng, chống lũ, bão theo đúng kế hoạch, chủ đầu tư, các đơn vị thi công đang tập trung huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các công trình trước mùa mưa bão năm 2022.

Cống Ba Xã (xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy) được xây dựng từ những năm 1960 nằm trên sông Hồng Quỳnh 1, dưới đê cửa sông Hữu Hóa tại K3+00 theo hình thức cống ngầm. Mặc dù đã nhiều lần được nâng cấp, sửa chữa, nhưng công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được yêu cầu tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp, cũng như bảo

đảm an toàn đê điều phục vụ công tác phòng, chống thiên tai. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư như: cống Tám Cửa; cống Trung Lang, cống Bồng He, cống Hải Thịnh... đều đang đẩy nhanh tiến độ để về đích trước mùa mưa bão năm 2022. Ông Trần Tăng Nguyên, chỉ huy trưởng thi công công trình cống Tám Cửa tại K21+540 thuộc đê biển số 6, huyện

tiền Hải cho biết: Đến nay, các hạng mục chính của công trình như: thân cống chính; tường cánh phía trước, sau; cánh cống... đã cơ bản được hoàn thành. Đơn vị thi công đang tập trung máy móc, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại như: đắp hoàn thiện mặt cắt đê; rải cấp phối đá dăm nền móng; thi công láng nhựa mặt đê... bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Ông Tô Xuân Đạt, Trưởng phòng Điều hành dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cho biết: Ngay từ khi bắt đầu triển khai đến nay, Ban Quản lý đã phối hợp đơn vị thi công xây dựng phương án bảo vệ cụ thể công trình đang thi công, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện để xử lý sự cố có thể xảy ra trong suốt mùa mưa, lũ, bão; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thi công bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Đến nay, cơ bản các công trình do Ban Quản lý làm chủ đầu tư đã hoàn thành đúng kế hoạch, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ, bão.

điều trong mùa mưa bão, là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh phân công nhiệm vụ tới các thành viên của Ban. Trong đó, tiến hành kiểm tra, phân loại các trọng điểm xung yếu của đê, kè, cống ở từng tuyến đê. Toàn tỉnh hiện có 3 trọng điểm xung yếu cấp tỉnh, 40 trọng điểm xung yếu cấp huyện. Trên cơ sở đó, các huyện, thành phố và các ngành liên quan lập phương án hộ đê, chuẩn bị lực lượng lao động, vật tư, phương tiện phòng khi có sự cố xảy ra, có đủ nhân lực, vật tư, phương tiện xử lý kịp thời. Ngoài ra, đối với các công trình đê điều đang được tu bổ, nâng cấp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiểm tra, đơn đốc các đơn vị thi công, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều trước mùa mưa bão. Căn cứ diễn biến, chất lượng các công trình đê, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh giao ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện kiểm tra các cống đê hoành liệt dưới đê, xét thấy không an toàn phải hoãn triệt lại; kiểm tra các cửa khẩu, băng kết qua đê, chuẩn bị sẵn đất và bao tải dự trữ để xử lý khi có sự cố.

việc làm, lấy tiêu chí giảm tỷ lệ hội viên CCB nghèo làm thước đo để bình xét thi đua giữa các chi hội với nhau. Nhờ các hoạt động hỗ trợ hội viên, tổ chức tốt các phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng kịp thời các điển hình nên đã tạo động lực giúp hội viên CCB xã Phong Châu tích cực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Nếu như năm 2017, tỷ lệ hội viên CCB nghèo xã Phong Châu là 1,8% thì đến năm 2022 giảm còn 0,49%; tỷ lệ hội viên khá, giàu trên 65%. Trong xã có 1 hội viên CCB làm chủ doanh nghiệp, 14 hội viên mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ, 44 hội viên làm các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp.

Ông Mạc cho biết thêm: Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB xã Phong Châu đặt mục tiêu phấn đấu 100% hội viên gương mẫu tham gia phong trào "CCB thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; hàng năm có trên 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; không còn hội viên nghèo. Đây là mục tiêu đồng thời là quyết tâm của cán bộ, hội viên CCB xã Phong Châu góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển.

TIẾN DAT

Tập huấn công tác phòng, chống thiên tai năm 2022

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng, chống thiên tai và các biện pháp xử lý giờ đầu đối với những sự cố hư hỏng của đê, kè, cống trong mùa mưa bão năm 2022 cho cán bộ kỹ thuật và các trưởng, phó phòng, ban của Sở tham gia công tác phòng, chống thiên tai.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) báo cáo đánh giá hiện trạng công trình, phân loại trọng điểm xung yếu đê, kè, cống trước mùa lũ, bão năm 2022; phân tích vai trò quan trọng của công tác xử lý giờ đầu đối với những sự cố hư hỏng của đê, kè, cống; tập huấn một số biện pháp kỹ thuật, kỹ năng xử lý cấp bách trong giờ đầu khi phát hiện sự cố đê điều như: mạch đùn, mạch sủi, thấm lậu, tổ mối, sạt trượt mái đê, sạt lở đê, nút đê... Ngoài ra, các đại biểu được phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi; chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2022...

Thông qua tập huấn giúp lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của Sở nâng cao nhận thức, trách nhiệm, công tác quản lý pháp luật về đê điều và kỹ năng hộ đê, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối các công trình đê điều trong mùa mưa bão.

MINH PHÚC

Hướng dẫn kỹ thuật phân loại rác và xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình



Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trao thùng đựng rác, thùng ủ rác hữu cơ và chế phẩm sinh học xử lý rác thải cho các hộ dân tham gia mô hình.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn kỹ thuật phân loại rác và xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình cho 150 hộ dân tại xã Bình Định (Kiến Xương).

Nhằm tận dụng lượng rác thải có thể tái chế, xử lý tại chỗ rác thải hữu cơ, giảm lượng rác thải đưa đi xử lý đốt hoặc chôn lấp, góp phần đạt tiêu chí về môi trường đối với các xã xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã chọn xã Bình Định làm mô hình điểm để xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình.

Tại hội nghị tập huấn, các hộ dân đã được hướng dẫn cách nhận biết và phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt, kỹ thuật xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình; ký cam kết thực hiện mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình. Ngoài ra, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trao 300 thùng đựng rác, 150 thùng ủ rác hữu cơ và 600 gói chế phẩm sinh học xử lý rác thải cho các gia đình tham gia mô hình.

Thông qua hội nghị tập huấn giúp nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về lợi ích của việc phân loại rác và xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình, từ đó giúp người dân thay đổi hành vi, sống thân thiện với môi trường.

THU HOÀI

HỘI CHIẾN BINH

Cụm chiến binh (CCB) xã Phong Châu (Đông Hưng) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phong trào "CCB thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", tạo điều kiện để nhiều CCB vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

CCB Trần Trung Luân, thôn Cổ Xá, xã Phong Châu hiện làm chủ 3 cửa hàng tạp hóa, mỗi năm bán hàng chục tấn bánh kẹo các loại, tạo việc làm cho 8 lao động thường xuyên với thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Để có được cơ ngơi như ngày hôm nay, CCB Trần Trung Luân đã rất vất vả trong việc duy trì hoạt động kinh doanh của cửa hàng. Ông chia sẻ: Thời điểm đầu do nguồn hàng chưa đa dạng, hiệu quả kinh doanh kém nên gia đình tôi phải nghĩ đến việc dừng kinh doanh. Song được Hội CCB xã đã đứng ra tín chấp với ngân hàng cho vay vốn và bản thân tôi cũng được các cán bộ, hội viên CCB trong chi hội động viên nên quyết tâm duy trì việc kinh doanh. Lấy ngân nuôi dài, đến nay tôi chuẩn bị mở thêm cửa hàng thứ 4, đầu tư mua xe tải và thuê thêm người lái

CỤM CHIẾN BINH XÃ PHONG CHÂU Thi đua phát triển kinh tế

để chở hàng bán cho nhiều cửa hàng khác trên địa bàn huyện. Sau khi trừ chi phí, mô hình kinh doanh của tôi thu về gần 500 triệu đồng/năm.

Cũng là một tấm gương làm kinh tế giỏi của xã Phong Châu, CCB Nguyễn Văn Huy hiện có 4 sào đất xây dựng chuồng trại

khép kín, trồng cây ăn quả và nuôi các loại cá truyền thống. CCB Nguyễn Văn Huy cho biết: Tôi xây dựng chuồng trại khép kín, trồng chuối, nuôi các loại cá truyền thống như trắm, chép, mè từ năm 2000. Hiện nay, trong chuồng nuôi của gia đình có hơn 150 con lợn nái, lợn thịt,

hơn 1.000 gà thịt, mỗi năm sau khi trừ chi phí gia đình cũng thu lãi hơn 300 triệu đồng. Do làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phun phòng và tuân thủ đúng liều lượng các loại vắc-xin phòng bệnh nên trong thời gian người chăn nuôi lợn trong cả nước bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch tả lợn châu



Cụm chiến binh Trần Trung Luân, xã Phong Châu (Đông Hưng) thường xuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Phi thi gia đình tôi vẫn giữ được đàn vật nuôi không bị bệnh nên có khoản thu nhập khá.

Không chỉ có CCB Nguyễn Văn Huy và Trần Trung Luân, ở Phong Châu còn nhiều hội viên CCB mạnh dạn phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Theo ông Cao Xuân Mác, Chủ tịch Hội CCB xã Phong Châu: Hội CCB xã xác định giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo là chất keo gắn kết giữa tổ chức hội và hội viên, cơ sở để triển khai và thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền các cấp phát động. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, hội viên phát triển kinh tế, Hội đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện gần 700 triệu đồng giúp 30 hội viên vay vốn phát triển sản xuất.

Hàng năm, Hội CCB xã phối hợp với Hội Nông dân, HTX DVNN tổ chức từ 1 - 2 lớp tập huấn chuyên giao khoa học kỹ thuật trồng các loại cây trồng cho giá trị cao; sử dụng hiệu quả các loại phương tiện, máy móc vào sản xuất, chăn nuôi giúp hội viên thuận lợi trong phát triển kinh tế. Các chi hội CCB nhận giúp đỡ người thân, hội viên có hoàn cảnh khó khăn có

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Nhiều chuyển biến tích cực

Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, Thái Bình cũng đặc biệt coi trọng công tác bảo vệ môi trường (BVMT). Nhờ đó, nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về BVMT đã có nhiều chuyển biến tích cực, mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường được hạn chế.

Phải khẳng định, diện mạo cảnh quan môi trường trên địa bàn tỉnh từ thành thị đến nông thôn mỗi ngày được cải thiện, khởi sắc. Nhiều tuyến đường nông thôn được người dân trồng thêm cây xanh phủ bóng mát, nhiều tuyến đường hoa được hình thành, các khu dân cư, nơi công cộng được giữ gìn xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó là nhờ sự đồng lòng chung sức của người dân cùng với các cấp, các đoàn thể quyết tâm trong tạo dựng cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường, BVMT. Phó Giám đốc Sở

Tài nguyên và Môi trường Hoàng Văn Ngoan cho biết: Công tác BVMT luôn được các cấp lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện. Bằng nhiều giải pháp, chương trình, hoạt động, trong đó chú trọng việc xây dựng, thực hiện các mô hình cụ thể, thiết thực về BVMT nhất là các mô hình có sự tham gia của đồng bào người dân chung tay xây dựng, BVMT. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật BVMT đến các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để việc chấp hành của các đơn vị được thực hiện kịp thời, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, từ đó đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về BVMT. Hoạt

động tuyên truyền về môi trường được thực hiện dưới nhiều hình thức như: thông qua chiến dịch Giờ trái đất, ngày môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... hay lồng ghép nội dung BVMT vào quy chế xây dựng khu phố văn hóa, gia đình văn hóa; phát động phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị, ăn ở, dùng nước sạch, xây dựng công trình vệ sinh chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, phát động các đoàn thể, các trường học ra quân làm công tác vệ sinh chung trên địa bàn các phường, xã, cơ quan, trường học, cơ sở sản xuất, khởi công công trình, trồng và chăm sóc cây xanh nhằm góp phần BVMT...

Hoạt động thanh tịnh, cấp phép trong lĩnh vực BVMT đã được chú trọng nâng cao chất lượng và

giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính về môi trường được rút ngắn thời gian giải quyết xuống ngắn hơn nhiều so với quy định của Chính phủ. Đặc biệt có một số thủ tục giảm gần 50% thời gian giải quyết theo quy định hành chính của Trung ương, nhiều thủ tục đã được xây dựng và giải quyết theo cấp độ 4, qua công tác thẩm định đã sàng lọc các dự án có tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện các giải pháp BVMT, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải bảo đảm quy chuẩn môi trường. Công tác quản lý chất thải ngày càng được quan tâm đầu tư, tỷ lệ chất thải y tế, chất thải nguy hại đã được thu gom và xử lý 100% đạt quy chuẩn môi trường. Công tác thu gom,

xử lý chất thải rắn sinh hoạt được chú trọng. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn toàn tỉnh khoảng trên 1.000 tấn/ngày, được thu gom, vận chuyển về nhà máy xử lý rác thành phố Thái Bình, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình; nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt; 100 khu xử lý bằng công nghệ lò đốt rác kết hợp chôn lấp quy mô cấp xã, liên xã; các xã còn lại đầu tư xử lý rác bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh theo quy hoạch nông thôn mới.

Cùng với đó, các địa phương, tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh luôn xác định BVMT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng và BVMT. Với mạng lưới cán bộ hội thị trấn, chi, tổ dân phố, những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh luôn quan tâm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận

động cả bề rộng lẫn chiều sâu nhằm cung cấp, trang bị các kiến thức, kỹ năng BVMT, quản lý và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên cho cán bộ hội các cấp và hội viên. Đồng thời triển khai nhiều mô hình thiết thực chung tay BVMT như tổ tự quản thu gom rác thải, tuyến đường hoa phụ nữ trồng, chăm sóc, mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phân loại rác thải tại nguồn,

đã phân công 100% cơ sở hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các chi hội, tổ phụ nữ, đến từng hộ gia đình... Nhờ nội dung tuyên truyền thiết thực nên nhận thức của các hộ gia đình có nhiều chuyển biến. Qua đó, các mô hình đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

MINH NGUYỄN



Đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh môi trường tại xã Nam Thịnh (Tiền Hải).